

ข่าวเลขที่ 198

25 สิงหาคม 2566

## กรมการค้าภายในพนักงำำลังตำรวจ ปคบ. บุกจับกุม-ยึดเครื่องซ้่ง ตลับเมตรเถื่อน

กรมการค้าภายใน สนธิกำลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำคามผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตัดต้นตอปัญหาเครื่องซ้่งตวงวัดเถื่อน บุกจับกุมโกดัง ยึดเครื่องซ้่งและตลับเมตรขายออนไลน์ รวม 5,221 ซ้่ง มูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ย้ำผู้ขายเครื่องซ้่งตวงวัดไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบผิดดำเนินการคดีเด็ดขาด

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กองซ้่งตวงวัดกรมการค้าภายใน ตรวจสอบพบร้านค้าออนไลน์ต้องสงสัยว่ามีการขายเครื่องซ้่งและตลับเมตรที่ไม่มีคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. มาตรการซ้่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม 5 ร้าน จึงได้ทำการล่อซื้อและน้ดรับสินค้าที่โกดังใน อ. เมือง จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. เมื่อได้รับสินค้าเป็นเครื่องซ้่งและตลับเมตรที่ไม่มีคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบสินค้าภายในโกดังทั้งหมด พบเครื่องซ้่งไม่มีคำรับรองหลายประเภท เช่น เครื่องซ้่งดิจิตัล เครื่องซ้่งสปริง เครื่องซ้่งน้ำหนักตัวบุคคล เครื่องซ้่งแขวนรวม 1,728 เครื่อง และตลับเมตรไม่มีคำรับรอง 3,493 ตลับ รวมของกลางทั้งสิ้น 5,221 ซ้่ง มูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท จึงได้ยึดไว้ทั้งหมด และส่งดำเนินคดีซื้อขายเครื่องซ้่งตวงวัดโดยไม่มีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และซื้อขายเครื่องซ้่งตวงวัดที่ไม่มีคำรับรอง มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้กรมฯ ยังได้แจ้งแพลตฟอร์มให้ดำเนินการปิดร้านค้าออนไลน์ที่ทำผิดกฎหมายด้วยแล้ว

สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจขายเครื่องซ้่งตวงวัดต้องมีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและตัวเครื่องซ้่งตวงวัดก็ต้องมีคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ยกเว้นเครื่องซ้่งบางประเภทที่ไม่ต้องมีคำรับรอง เช่น เครื่องซ้่งน้ำหนักตัวบุคคล เครื่องซ้่งที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องซ้่งที่ใช้ทำอาหารในครัวเรือนที่ระบุไว้ว่า "ห้ามใช้ซ้่งช้ช้ขาย" หรือ "ใช้เฉพาะในครัวเรือน" เป็นต้น สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (<https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=104&c=51372>)

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง บก.ปคบ. กรมศุลกากร และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในการป้องปรามการกระทำคามผิดเกี่ยวกับการซ้่งตวงวัดอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป เพื่อตัดต้นตอของปัญหาการใช้เครื่องซ้่งตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐานใน

การซื้อขายสินค้าซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค หากผู้ใดพบเห็นเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่เที่ยงตรง  
หรือไม่มีคำรับรองสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569

-----